

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาสในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาสในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ จำนวน 95 คน แล้วนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อนำมาหาค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ t และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

1. ประชาชนชุมชนวัดราชาธิวาส จำนวน 95 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส/หย่าร้าง ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการบำนาญ และรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาสในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกตามรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ลำดับแรกด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ รองลงมา ด้านการแจ้งการเกิดเหตุ และด้านการป้องกัน การระวังสถานที่เกิดเหตุ ตามลำดับ
3. ประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาสเพศชายและเพศหญิงมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ โดยภาพรวม ด้านการแจ้งการเกิดเหตุ และด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการป้องกัน การระวังสถานที่เกิดเหตุมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ แตกต่างกัน
4. ประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาสที่มีอายุ สถานภาพ และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ โดยภาพรวม ด้านการแจ้งการเกิดเหตุ ด้านการป้องกัน การระวังสถานที่เกิดเหตุ และด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ ไม่แตกต่างกัน

5. ประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาส ที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษา สถานที่เกิดเหตุ โดยภาพรวม ด้านการแจ้งการเกิดเหตุ และด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการป้องกัน การระวังสถานที่เกิดเหตุมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษา สถานที่เกิดเหตุ แตกต่างกัน

6. ประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาสที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาสถานที่เกิดเหตุ ด้านการแจ้งการเกิดเหตุ ไม่แตกต่างกัน ส่วนการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ด้านการป้องกัน การระวังสถานที่เกิดเหตุ และด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุแตกต่างกัน โดยประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาสที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ แตกต่างกับ ระดับการศึกษาต่ำกว่าประถม

อภิปรายผล

จากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำประเด็นสำคัญมาอภิปรายผลตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จากข้อค้นพบ การมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาสในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยลำดับแรก ด้านการรักษา สถานที่เกิดเหตุ รองลงมา ด้านการแจ้งการเกิดเหตุ และด้านการป้องกัน การระวังสถานที่เกิดเหตุ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมตัดสินใจในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ มีการแจ้งการเกิดเหตุทันทีทันใด เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งมีการช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกัน รักษาสถานที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดสอดคล้องกับ Erwin (1976) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความชำนาญ ร่วมกับวิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติ (1981) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอื้อให้สมาชิกทุกคนของชุมชน และของสังคมได้ร่วม กิจกรรม ซึ่งนำไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาและเอื้อให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา โดยเท่าเทียมกัน โดยสมัครใจและเป็นประชาธิปไตย เอื้อให้เกิดความพยายามพัฒนา การตัดสินใจเพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย การวางแผน และการดำเนินโครงการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม

2. ประชาชนในชุมชนวัดราชาธิวาสที่มีเพศ รายได้ และระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ ด้านการป้องกัน การระวังสถานที่เกิดเหตุมีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ แตกต่างกัน โดยเพศหญิง มีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย เช่นเดียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีส่วนร่วมมากกว่าระดับอื่น ส่วนรายได้มากกว่า 20,000 บาท ที่มีส่วนร่วมมากกว่าระดับอื่น สอดคล้องกับ ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2527) ที่เรียกว่าลำดับขั้นความต้องการ (hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามลำดับจากน้อยไปมาก มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยระดับพื้นฐานชีวิต คือ ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (survival needs) และความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน หรือความมั่นคงในการทำงานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม โดย นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546, หน้า 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ เริ่มจากการมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนของตน การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมตัดสินใจ การมีส่วนร่วมทำและการมีส่วนร่วมสนับสนุนด้วย ทั้งยังสอดคล้องกับปรัชญาหลักและกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดทางสายกลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพื่อบู่มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “คุณภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาสในการป้องกันและรักษา สถานที่เกิดเหตุ ลำดับแรก ด้านการรักษาสถานที่เกิดเหตุ รองลงมา ด้านการแจ้งการเกิดเหตุ และด้านการป้องกัน การระงับสถานที่เกิดเหตุ ตามลำดับ จึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านการรักษา สถานที่เกิดเหตุ และด้านการแจ้งการเกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง

1.2 ควรสร้างกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ ในด้านการป้องกัน การระงับสถานที่เกิดเหตุ เช่น ชุมชนควรได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ในการป้องกันสถานที่เกิดเหตุ การแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่อาจสร้างความเดือดร้อน เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นควรช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาสและชุมชนใกล้เคียง ในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ

2.2 ควรติดตามและประเมินผลและแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดราชาธิวาส ในการป้องกันและรักษาสถานที่เกิดเหตุ